

## **Kỹ thuật trồng cây măng cụt cho quả sai trĩu cành**

Cây măng cụt là một trong những loại cây có trái ăn rất ngon nên luôn được bán với giá cao và ổn định trên thị trường. Hơn nữa trái có nhiều chất dinh dưỡng nên ngày càng được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng. Kỹ thuật trồng cây măng cụt lại không quá khó và tốn kém.

### **1. Điều kiện nhiệt độ trồng cây măng cụt**

Nhiệt độ thích hợp cho cây măng cụt phát triển ở vào khoảng 25-35°C và ẩm độ không khí thấp nhất là 80%. Trong những năm đầu trồng cần phải được che bóng để giảm bớt ánh nắng mặt trời trực tiếp đến với cây. Nếu không ánh sáng mặt trời có thể làm hư hại đỉnh sinh trưởng cây chậm phát triển, quả sẽ cần khô và không ngon.

### **2. Đất trồng cây măng cụt**

Măng cụt cần phải được trồng trên đất giàu dinh dưỡng, ở những vùng không quá khô hay quá ẩm. Cây yêu cầu lượng mưa thấp nhất phải là 1270mm/năm. Măng cụt không kén đất nhưng phát triển tốt nhất trên đất tơi xốp, dễ thoát nước, giàu chất hữu cơ. Măng cụt không thích hợp trên đất mặn hoặc nhiễm mặn.

### **3. Kỹ thuật nhân giống và trồng cây măng cụt**

Măng cụt có thể được nhân giống bằng cách ghép đọt hoặc gieo hạt. Phương pháp ghép không đạt hiệu quả cao do cây con có tỉ lệ hao hụt rất lớn, trái nhỏ và ít hơn so với cây trồng bằng hạt.

Gieo hạt là phương pháp nhân giống phổ biến của măng cụt, măng cụt đậu trái không thụ phấn, hạt măng cụt được phát triển từ phôi cái nên cây trồng từ hạt có đặc tính giống như cây mẹ. Hạt măng cụt mau mất sức nảy mầm, do đó không nên dự trữ hạt lâu. Chọn hạt to, nặng. Rửa sạch và gieo vào bầu đất hoặc liếp ươm. Vật liệu của bầu hoặc liếp ươm là tro trấu, bột sò dừa hoặc cát mịn trộn phân hữu cơ. Thường xuyên tưới nước giữ ẩm, 20-30 ngày sau hạt sẽ nảy mầm.

Khi cây lớn thì chuyển sang bầu lớn chú ý không làm tổn thương rễ vì rễ măng cụt không có lông hút và rất yếu. Cây phát triển rất chậm, trung bình 2 tháng măng cụt mới cho 1 cặp lá.

### **4. Cách chăm sóc và bón phân cho cây măng cụt**

Chăm sóc măng cụt tương đối vất vả vì cây phát triển chậm nên cần phải kiên trì. Cần tưới nước đầy đủ trong thời gian mới trồng sau đó thưa dần tùy theo nhu cầu đất ẩm hay khô mà bổ sung. Việc bón phân theo định kỳ cũng cần đảm bảo giúp cây đủ dinh dưỡng phát triển nhanh hơn.

### **5. Kỹ thuật tỉa cây măng cụt**

Đối với nhiều loại cây ăn quả thì việc tỉa cành không quan trọng nhưng đối với cây măng cụt thì cực kỳ quan trọng vì ảnh hưởng tới ra hoa kết trái. Do đó khi cành còn nhỏ cần tỉa bỏ các cành vượt, cành đan chéo nhau để tạo tán cho cây cân đối sau này.

Khi cây đã cho trái, sau thu hoạch cần tỉa bỏ cành sâu bệnh, giập gãy, cành vượt. Chú ý không tỉa quá nhiều làm cho gốc trơ trụi, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào gốc sẽ gây hại cho cây. Để tạo tán cho cây lùn và tròn đều thì tiến hành cắt ngọn khi cây cao 8-10 m.

<https://dantocmiennui.vn/kinh-nghiem-lam-an/ky-thuat-trong-cay-mang-cut-cho-qua-sai-triu-can/176274.html>